
 

154. löggjafarþing 2023–2024.
Þingskjal 500  —  460. mál.

Fyrirspurn

til dómsmálaráðherra um fjölda lögreglumanna.

Frá Þorbjörgu Sigríði Gunnlaugsdóttur.

Telur ráðherra fjölda starfandi lögreglumanna á Íslandi haldast í hendur við aukinn fjölda
verkefna, mikla þjónustu vegna mikillar fjölgunar ferðamanna og þyngri sakamálarann-
sóknir? Hyggst ráðherra beita sér fyrir því að fjölga lögreglumönnum á Íslandi?

Munnlegt svar óskast.

 


